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TỔNG HỢP
Ý kiến thảo luận các Tổ tại kỳ họp thứ 11

HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm
kỳ 2021-2026. HĐND thành phố tiến hành thảo luận về các báo cáo, tờ trình trình
tại kỳ họp; Đại biểu HĐND thành phố và các đại biểu tham dự kỳ họp được chia
làm 4 Tổ thảo luận. Qua thảo luận tại các Tổ, đã có 138/160 đại biểu dự thảo luận,
vắng 22 đại biểu, có 28 đại biểu có ý kiến phát biểu thảo luận, cụ thể như sau:

* Tại Tổ 1 có 26/33 đại biểu dự thảo luận, vắng 07 đại biểu, trong đó: 05 đại
biểu có lý do (đ/c Phạm Đình Việt Đức, Bí thư Đảng ủy phường Thành Bình; đ/c Vũ
Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo; đ/c Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch UBND phường Ngọc Châu; Đ/c Đăng, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu; đ/c
Thiên, Chủ tịch UBND phường Nam Đồng) và 02 đại biểu không có lý do (Ngân hàng
chính sách xã hội Hải Dương; Ngân hàng Nông nghiệp thành phố).

Tổ có 06 đại biểu tham gia phát biểu ý kiến; cử 01 đại biểu phát biểu thảo
luận tại Hội trường gồm:

1.  Đại biểu Phạm Thắng Lợi
* Tại Tổ 2 có  37/44 đại biểu dự thảo luận, vắng 7 đại biểu; trong đó: 06 đại

biểu có lý do  (Đ/c Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc CTCP Nhựa An Phát Xanh; đ/c Vũ
Minh Dũng, Chủ tịch HĐQT CTCP KDNS Hải Dương; đ/c Nguyễn Đình Hoàng,
UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH QS Tp; đ/c Lê Đắc Đức, Phó Chánh Văn phòng; Đ/c
Nguyễn Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung; đ/c Phạm Ngọc Sơn, Bí thư
Đảng ủy phường Nguyễn Trãi) và 01 đại biểu không lý do (Đ/c Nguyễn Thị Hà, Chủ
tịch UBND phường Trần Phú).

Tổ có 6 đại biểu tham gia phát biểu ý kiến; cử 02 đại biểu tham gia phát biểu
thảo luận tại Hội trường gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa Quế, Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hòa
2. Đại biểu Hoàng Văn Bảo
* Tại Tổ 3 có  26/31 đại biểu dự thảo luận, vắng 5 đại biểu có lý do  gồm:

Đ/c Trần Thế Cường, Giám đốc Công ty CP quản lý công trình đô thị HD;  Đ/c
Nguyễn Hữu Phúc, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố; Đ/c Nguyễn Diệu Linh,
Trưởng phòng GDĐT; Đ/c Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Liên Hồng; Đ/c
Trần Văn Chuẩn, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình

Tổ có 8 đại  biểu tham gia  phát  biểu ý  kiến;  cử 02 đại biểu phát biểu thảo
luận tại Hội trường gồm:

 1. Đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch
HĐND phường Thanh Bình;
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2. Đồng chí Nguyễn Thị Sâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin –
Thể thao thành phố.

* Tại Tổ 4 có  49/52 đại biểu, vắng 03 đại biểu có lý do, gồm: Đ/c Nguyễn
Văn Hiệu, Chủ tịch UBND xã An Thượng; Đ/c Vũ Đức Huy, Giám đốc Điện Lực
thành phố; Đ/c Dương Hải Hà, Chi cục Thuế thành phố.

Tổ có 8 đại  biểu tham gia  phát  biểu ý  kiến;  cử 02 đại biểu phát biểu thảo
luận tại Hội trường gồm:

1. Đồng chí Vũ Đức Huy, Giám đốc Điện lực thành phố
2.  Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiền

Tiến.
Qua thảo luận, cơ bản các đại biểu nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình

trình kỳ họp thứ 9. Thư ký kỳ họp tổng hợp các nội dung góp ý, đề xuất, kiến nghị
của các đại biểu như sau:

I. Về các Văn bản trình tại kỳ họp:
1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm

2023 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024
Đại biểu Hoàng Văn Bảo: Trong báo cáo kinh tế- xã hội, về lĩnh vực nông

nghiệp, giá trị sản xuất nông nghiệp (giá so sánh) ước đạt 1358 tỷ đồng tăng 3,0%,
đạt chỉ tiêu 2023 nhưng thấp hơn của tỉnh (4,4%), giá trị sản xuất vẫn chiếm tỷ
trọng thấp. Đề nghị thành phố quan tâm đến xây dựng nông thôn mới, hệ thống
mương tưới, kênh tưới tiêu, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương; chủ trì
khảo sát, rà soát, lập dự án đối với các phường, xã còn nhiều đất nông nghiệp, đưa
vào dự án đầu tư công hoặc chỉ đạo các phường, xã đầu tư, thành phố hỗ trợ.

2. Báo cáo chỉ đạo điều hành năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024
- Đại biểu Nguyễn Thị Hoa Quế:
+ Trong nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2024, thành

phố cần đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng, trong đó tập trung vào
việc xác định những chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và công trình trọng điểm, chỉ còn
có hơn 1 năm cho Đại hội lần thứ 24, thì những nhiệm vụ nào ko đảm bảo thời
gian, cần có sự rà soát, hệ thống và có thể khoanh lại. Và tập trung vào những
nhiệm vụ có thể khả thi, trong khả năng và trong điều kiện ngân sách cho phép.

Đề nghị UBND TP cần XD chương trình hành động, để tập trung cho các
chỉ tiêu KTXH chủ yếu tới cuối nhiệm kỳ đại hội, như những ý kiến đại biểu vừa
trình bày như trên.Trong đó phát huy trò tham mưu, khuyến khích, bảo vệ cán bộ
năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung,
Theo Nghị định 73/2023/NĐ-CP ngày 29/3/2023 của Chính Phủ.

+ Tại trang 5 Báo cáo phát triển kinh tế xã hội,  số cấp mới GCN QSD đất
lần đầu (đồng loạt) là 95 giấy. Trong báo điều hành, phần hạn chế có nêu: Một số
hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai còn chậm 76/102 (Chủ yếu là cấp GCN
QSD đất lần đầu). Như vậy số hồ sơ được giải quyết đúng hạn chỉ có 25,49%. Do
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vậy nội dung này đánh giá này đề nghị ghi là: “Hầu hết các thủ tục hành chính
trong lĩnh vực đất đai về thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu chậm (Tỷ lệ
chậm tới 74,51%)”.

Nội dung chậm này cần được giải trình, làm rõ, chậm do khách quan hay
chậm do chủ quan, do người thực thi công vụ, do phường, xã, do cấp thành phố và
do người dân là bao nhiêu phần trăm, hướng tháo gỡ trong năm 2024 như thế nào?
Nhìn vào tỷ lệ này thì người dân bức xúc về cấp GCNQSD đất và đơn thư về đất
đai ngày càng nhiều lên. Lãnh đạo thành phố và phường xã tiếp dân chủ yếu giải
quyết về đất đai, thủ tục cấp GCNQSD đất.

Với hạn chế này, đề nghị cần chỉ rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức,
áp dụng các quy định trong Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
ngày 16/10/2023  đồng thời cũng có thể rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang
công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh,
đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu
công việc được giao.

3. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế
hoạch đầu tư công năm 2024

- Đại biểu Hoàng Văn Bảo:
+ Đề nghị giải trình nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công thấp, đề xuất

giải pháp để thực hiện hoàn thành 100%.
+ Đề nghị giải trình rõ hơn về thực hiện chi thường xuyên (đạt khoảng 55%)

trong khi đó đầu tư công đạt 27%, chi thường xuyên cao hơn nhiều so với đầu tư
công.

+ Các dự án chỉnh trang đô thị chưa có trong đầu tư công bằng nguồn vốn
pháp lệnh. Đề nghị thành phố quan tâm nguồn vốn cho chiếu sáng nghệ thuật,
block vỉa hè, các công trình điểm nhấn (như công viên Bạch Đằng) hướng tới kỷ
niệm 220 năm khởi lập Thành Đông (1804-2024) và kỷ niệm 70 năm ngày giải
phóng thành phố (30/10/1954-30/10/2024).

- Đại biểu Nguyễn Thị Hoa Quế: Danh mục dự án công trình năm 2024 -
2025 có công trình: Cải tạo, mở rộng đường phố Văn, dự toán 309 tỷ, nguồn ngân
sách thành phố. Do ảnh hưởng của thị trường bất động sản, tỷ lệ thu tiền sử dụng
đất thấp. Đề nghị thành phố kiến nghị tỉnh quan tâm tới tuyến đường này.

4. Báo cáo tiếp thu giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước
kỳ họp thứ 11

- Đ/c Hoàng Đức Tuấn, Chủ tịch HĐND phường Bình Hàn:
+ Thiếu 1 ý kiến cử tri phường Bình Hàn chưa tổng hợp về, đề nghị bổ sung

thêm ý kiến và trả lời ý kiến: “Thành phố quan tâm quy hoạch, điều chỉnh quy
hoạch để tiến hành cấp GCNQSD đất khu Đền Thánh”.
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+ Ý kiến cử tri  phản ánh về âm lượng tại  nhà tang lễ trung tâm thành phố
quá to gây ảnh hưởng đến các hộ khu 1, khu 2 phường Bình Hàn. Đề nghị thành
phố chỉ đạo giải quyết về vấn đề này.

- Đại biểu Nguyễn Thị Hoa Quế: Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri có
nội dung “Đề nghị thành phố có văn bản bàn giao khu đô thị Việt Hòa và khu đô
thị Newland về cho UBND phường Việt Hòa quản lý.” Tại báo cáo đó, thành phố
có trả lời không bàn giao về UBND phường. Như vậy sẽ trái với một số quy định
trong Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và
thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Đề nghị thành phố có những
nội dung giao rõ về thành phố quản lý và do phường xã quản lý, như cơ sở hạ tầng,
đường giao thông, vận hành hệ thống điện chiếu sáng và một số cơ sở hạ tầng khác
do thành phố quản lý, còn về yếu tố con người, yếu tố xây dựng thiết chế văn hóa
thì phải giao rõ cho địa phương, phường xã quản lý

II. Phát biểu thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố:
1. Lĩnh vực Quy hoạch, quản lý, chỉnh trang đô thị:
- Đ/c Phạm Thị Thanh Vân, BTĐU phường Nam Đồng:Tiền thu sử dụng

đất một số vị trí nhỏ lẻ cần quan tâm nhưng vướng quy hoạch phân khu, quy hoạch
chi tiết, đề nghị đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh các quy hoạch phân khu.

- Đ/c Lê Văn Tuấn, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Châu:
+ Có rất nhiều quy hoạch nhỏ, lẻ bị treo như quy hoạch đường Nguyễn Hữu

Cầu, đề nghị thành phố rà soát, thực hiện hoặc để người dân cải tạo, xây dựng nhà.
+ Trên địa bàn phường Ngọc Châu có tuyến đê Trung ương chạy qua, có

phai đê của Công ty Cơ khí thủy, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề
nghị cho lấp phai đê vì hiện nay Công ty cơ khí thủy không hoạt động.

+ Đề nghị thành phố quan tâm hệ thống điện chiếu sáng ở đường Hồ Xuân
Hương.

- Đ/c Vũ Đức Quý, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hồng: Đề nghị có kế hoạch,
tiến độ cụ thể để thực hiện quy hoạch và triển khai dự án cải tạo, xây dựng các
nghĩa trang Trà vàng, Phú Triều, Tâng Thượng tại xã Liên Hồng.

- Đồng chí Mị, Chủ tịch HĐND phường Tân Bình:
+ KDC số 10 phường Tân Bình chưa có nhà văn hóa; UBND phường đã lựa

chọn được vị trí đất xây dựng công trình trên- Đây là nhiệm vụ đột phá của phường
năm 2023. Tuy nhiên, vị trí trên đang được quy hoạch là đất ở đô thị. Đề nghị
thành phố sớm thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Tân Bình và điều
chỉnh quy hoạch khu đất này thành đất xây dựng nhà văn hóa.

+ Nhà văn hóa khu 5 được xây dựng từ năm 1994. Hiện nay công trình đã
quá xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn. Tuy nhiên, mật độ xây dựng theo
quy hoạch mới chỉ có 40% (nhỏ hơn diện tích công trình hiện trạng). Đề nghị
thành phố điều chỉnh quy hoạch tăng tỉ lệ mật độ xây dựng vị trí này

- Đ/c Thế - Giám đốc Xí nghiệp giao thông thành phố: Khu 9 phường Tân
Bình tình trạng quy hoạch treo đã 20 năm nay khiến gần 100 hộ dân không được
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xây dựng, sửa chữa, mua bán chuyển nhượng do chưa có Giấy CNQSD đất. Đề
nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phân khu phường Tân Bình và xem
xét có giải pháp để ổn định cuộc sống cho nhân dân.

2. Lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường
- Đồng chí  Lê Văn Tuấn, Chủ tịch HĐND Phường Ngọc Châu: Đường

Tống Duy Tân đã xong đi vào hoạt động 1 năm nay nhưng chưa có giá bồi thường
do chênh lệch giữa giá bội thường với giá thị trường.

- Đ/c Đinh Văn Tuyến, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Thượng:
+ Đối với các trường hợp đã GCNQSD đất đã cấp năm 1991, thành phố đã

có quyết định năm 2008 thu hồi do có chữ ký không đóng dấu. Hiện tại phường
đang vướng mắc trong việc cấp GCNQSD đất lần đầu cho các hộ đó sau khi thu
hồi vì nhiều hộ không còn giấy tờ nào khác. Đề nghị thành phố thống nhất chỉ đạo
giải quyết, cấp theo hạn mức theo quyết định của UBND tỉnh hoặc cấp theo khẩu
thì phải thông báo rõ để người dân nắm được để làm thủ tục.

+ Công ty TNHH Hà Hưng đã thuê đất hơn 20 năm nay nhưng chưa thực
hiện dự án, công ty mới xây một số kios gây mất mỹ quan đô thị. Đề nghị thu hồi
diện tích của công ty TNHH Hà Hưng giao lại cho phường Cẩm Thượng để mở
rộng chợ.

- Đồng chí Đoàn Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Gia Xuyên: Đề nghị tiếp
tục đẩy nhanh tiến độ GPMB, xác định giá đất; giao chỉ tiêu cho phường xã có đất
dôi dư xen kẹp và có dự kiến nguồn đấu giá; khu vực nào dễ bán nhất cho hoàn
thiện HTKT trước để sớm tổ chức đấu giá.

- Đồng chí Quý, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hồng:  Đề nghị tháo gỡ vướng
mắc về cơ chế các hộ cấp giấy Chứng nhận QSD đất tại trang 3 (Chủ tịch UBND
tỉnh ký cấp giấy) trên địa bàn phường, xã: Liên Hồng Gia Xuyên Thạch Khôi. Tình
trạng này đã tồn tại từ lâu chưa được tháo gỡ.

- Đồng chí Hoa, Phó Bí thư  Đảng ủy phường Tứ Minh: Ngày 30/3/2004,
UBND phường Tứ Minh đã ban hành Thông báo số 10/TB-UBND về việc thông
báo các hộ dân trong diện GPMB thực hiện xây dựng đường Vũ Công Đán không
được chuyển mục đích, xây dựng, chia tách. Tuy nhiên, dự án bị dừng lại chưa
thực hiện được đến năm 2013 tiếp tục cắm mốc giới để thực hiện dự án đường Vũ
Công Đán. Vừa qua, UBND thành phố đã điều chỉnh quy hoạch Dự án này từ 2 lớp
sang 1 lớp. Do đó, một số hộ dân đưa ra ngoài quy hoạch GPMB muốn chuyển
mục đích sử dụng từ đất vườn, ao sang đất ở theo quy định về đất đai hiện nay mất
quá nhiều tiền, trong khi các hộ dân đã chấp hành chủ trương chính sách của Nhà
nước từ năm 2004 đến nay. Đề nghị thành phố xem xét có chính sách hỗ trợ những
hộ gia đình này thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để đảm bảo quyền
lợi của người dân.

-  Đồng  chí  Tĩnh,  Phó  Bí  thư Thường  trực,  Chủ tịch  HĐND  phường
Thanh Bình:  Đề nghị cơ quan chức năng có lộ trình thực hiện di chuyển nhà máy
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gạch Viglacera. Trong thời gian chưa di chuyển được, đề nghị tăng cường kiểm tra
để đảm bảo quy định môi trường trong khu vực.

-  Đồng  chí  Mị,  Chủ tịch  HĐND  phường  Tân  Bình: Đề nghị thành phố
khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh T2.

- Đồng chí Kiểm, Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Thạch Khôi:
+ Đề nghị thành phố xem xét giảm diện tích các lô đất hoặc điều chỉnh giảm

giá khởi điểm đấu giá tại điểm dân cư Lễ Quán, phường Thạch Khôi do chi phí để
người dân mua và xây dựng theo quy hoạch hiện đang quá cao, khó bán.

+ Dự án KĐT Phú Quý có 122 hộ dân dọc kênh Thạch Khôi – Đoàn Thường
nằm trong phạm vi quy hoạch nhà đã cũ, dột nát nhưng không thể sửa chữa, xây
dựng. Đề nghị thành phố có phương án sớm triển khai thực hiện đáp ứng nhu cầu
chính đáng của người dân; đồng thời xem xét hợp pháp hóa hoặc giao đất khu vực
phía sau cho người dân.

-  Đ/c Lê Văn Công, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Sơn:
+ Sông Bá Liễu đoạn từ phường Tân Hưng đến xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ

xảy ra tình trạng xả thải trộm của các doanh nghiệp trên địa bàn, gây ảnh hưởng
nguồn nước sản xuất và sinh hoạt.

+ Tại xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc vẫn xảy ra tình trạng đốt rác ở bãi rác,
khói và mùi ảnh hưởng đến đời sống nhân dân xã Ngọc Sơn, UBND xã đã có văn
bản đề nghị UBND xã Tân Tiến nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra. Đề nghị thành
phố có ý kiến với huyện Gia Lộc để giải quyết.

+ Một số hộ dân xã Ngọc Sơn có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đối
với diện tích đất tăng thêm, đất trồng cây lâu năm sang đất ở nhưng gặp vướng
mắc do quy hoạch nông thôn mới..., đề nghị thành phố tạo điều kiện giải quyết để
tạo nguồn thu cho địa phương.

-  Đ/c  Nguyễn  Đình  Hoằng,  Phó  Chủ tịch  HĐND  phường  Lê  Thanh
Nghị: Đề nghị thành phố đưa ra thời gian cụ thể yêu cầu Công ty Hà Hải thực hiện
hoàn thành việc đấu nối hệ thống thoát nước thải cho các tuyến đường trong khu
đô thị sinh thái Hà Hải và đường Mạc Đĩnh Chi, Đặng Quốc Chinh...

- Đ/c Phạm Văn Mai, Chủ tịch UBND phường Hải Tân: Đề nghị khi triển
khai GPMB các dự án khu dân cư, khu đô thị cần xem xét thực hiện việc bố trí tái
định cư đồng thời với việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất
nông nghiệp.

3. Đầu tư xây dựng
- Đ/c Đinh Văn Tuyến, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Thượng:
+ Phường Cẩm Thượng dự kiến xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 7 trong

năm 2024. Phường đã làm việc với công ty Thành Đô, vị trí quy hoạch, vị trí xây
dựng đã có nhưng công ty Thành Đô yêu cầu phường báo cáo xin ý kiến UBND
thành phố bố trí vị trí để xây dựng nhà văn hóa. Đề nghị thành phố có văn bản chỉ
đạo về việc này để phường có vị trí để triển khai xây dựng nhà văn hóa KDC số 7.
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- Dự án KĐT Phú Quý: 122 hộ dân dọc kênh Thạch Khôi – Đoàn Thường
nằm trong phạm vi quy hoạch nhà đã cũ, dột nát nhưng không thể sửa chữa, xây
dựng. Đề nghị thành phố có phương án sớm triển khai thực hiện đáp ứng nhu cầu
chính đáng của người dân. Bên cạnh đó, đề nghị thành phố xem xét hợp pháp hóa
hoặc giao đất khu vực phía sau cho người dân.

-   Đồng  chí  Tĩnh,  Phó  Bí  thư Thường  trực,  Chủ tịch  HĐND  phường
Thanh Bình: Từ năm 2010 phường Thanh Bình được chia tách thành lập phường
mới Tân Bình; dân số 20.000 dân, sau 13 năm dân số của 2 phường đã tăng lên
43.000 dân, 2 phường có 1 trường THCS. Việc đầu tư dự án XD trường THCS
Thanh Bình đã được thành phố quan tâm vị trí  đất;  đã nằm trong KH đầu tư của
giai đoạn; Đến nay do khó khăn về nguồn kinh phí, thành phố chưa cân đối được.
Tâm tư của nhân dân, rất mong dự án xây dựng trường sớm được thực hiện; trường
hợp chưa bố trí đủ nguồn lực đề nghị xem xét phân kỳ đầu tư theo giai đoạn để
thực hiện từng bước.

4. Về thu chi ngân sách:
-  Đ/c  Lê Văn Tuấn, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Châu: Đề nghị tỉnh,

thành phố tăng tỷ lệ điều tiết từ đấu giá đất cho phường, xã.
- Đ/c Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng Công an thành phố; Đ/c Đoàn Văn

Đoan: Đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý trật tự đô
thị (xăng xe, sửa chữa phương tiện, hỗ lực lượng làm nhiệm vụ…).

- Đ/c  Nguyễn  Tuấn  Hưng,  Trưởng  Công  an  thành  phố:Thu ngân sách
không đạt như mong muốn vì chuyền nguồn từ năm 2022 sang. Do đó, năm 2024
tính toán số thu cho sát thực tế để có kế hoạch tăng thu, vượt thu.

- Đ/c Phạm Thị Thanh Vân, Bí thư Đảng ủy phường Nam Đồng: Trụ sở
Công an xã, phường đã được quan tâm đầu tư nhưng trang thiết bị làm việc, máy
móc rất thiếu hoặc có nhưng không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đề nghị thành
phố quan tâm hỗ trợ trang thiết bị làm việc.

-  Đ/c  Nguyễn  Đình  Hoằng,  Phó  Chủ tịch  HĐND  phường  Lê  Thanh
Nghị: Đề nghị thành phố bổ sung kinh phí để thực hiện phần còn lại của Dự án kè
Sông Sặt đoạn giáp chân Cầu Cất và giải phóng mặt bằng để nối thông đường phố
Nguyễn Gia Thiều với phố Hoàng Lộc qua gầm Cầu Cất để giảm bớt lưu lượng
giao thông tại dốc Cầu Cất với đường Đặng Quốc Chinh hiện có nguy cơ mất an
toàn giao thông.

- Đ/c Lê Văn Công  – Chủ tịch HĐND xã Ngọc Sơn: Đề nghị thành phố
quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng cho các xã mới sáp nhập
(điện, đường, trường, trạm…)

- Đ/c Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy xã An Thượng: Đề nghị thành
phố hỗ trợ kinh phí cho xã An Thượng làm một số tuyến đường đã hoàn thành việc
giải phóng mặt bằng tại các thôn và đoạn đường trục xã An Thượng từ cầu Đình
Đông đến đường 390 (xã An Châu cũ).

5. Lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp
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- Đ/c Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng Công an thành phố: Đề nghị các
phường, xã chủ động phối hợp với thành phố để thực hiện kế hoạch trông cây mùa
Xuân, tránh lãng phí, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

-  Đ/c  Hoàng  Đức  Tuấn,  Chủ tịch  HĐND  phường  Bình  Hàn: Đề nghị
thành phố quan tâm sửa chữa, cải tạo chợ Hồ Máy Sứ đã xuống cấp. Ban quản lý
chợ Hồ Máy Sứ trước kia thuộc Ban quản lý chợ Phú Yên tuy nhiên từ sau khi
cháy chưa có sự bàn giao về cơ sở vật chất đối với UBND phường. Đề nghị thành
phố xem xét bàn giao về phường quản lý.

- Đ/c Nguyễn Thị Sâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể
thao: Đề nghị Phòng Kinh tế với vai trò là cơ quan thường trực Ban quản lý hoạt
động phố đi bộ - chợ đêm Bạch Đằng đề xuất phương hướng, giải pháp để phát
triển kinh tế đêm tại khu vực trên trong 01 năm thí điểm tiếp theo.

-  Đ/c  Nguyễn  Thị Hoa  Quế,  Phó  Chủ tịch  UBND  phường  Việt  Hòa:
Thành phố có Nghị quyết số 07 ngày 24/3/2021 thông qua đề án thúc đẩy sản xuất
nông nghiệp gắn với du lịch và phát triền thị trường nông sản sạch giai đoạn 2021-
2025. Một số vùng có các hộ dân tự phát trồng các vườn nho, khu hồ câu, vườn
hoa thành địa điểm chụp ảnh. Đề nghị thành phố hướng dẫn các phường, xã thành
lập mô hình hợp tác xã sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch.

-  Đ/c  Nguyễn  Văn  Hùng  -  Bí  thư Đảng  ủy,  Chủ tịch  HĐND  xã  Tiền
Tiến: Về công tác trồng cây mùa xuân hàng năm, chỉ tiêu số lượng cây thành phố
giao các đơn vị phường, xã trồng lớn, tuy nhiên diện tích đất nông nghiệp ngày
càng thu hẹp nên việc bố trí quỹ đất trồng cây gặp khó khăn. Đề nghị hỗ trợ kinh
phí chuẩn bị mặt bằng trồng cây và chăm sóc cây.

- Đ/c  Nguyễn  Văn  Tiến,  Bí  thư Đảng  ủy,  Chủ tịch  HĐND  xã  Quyết
Thắng: Từ đầu năm 2023, thành phố đã có văn bản chỉ đạo về cơ chế hỗ trợ các
vùng sản xuất, tại xã Tiền Tiến có 02 vùng hành sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap
nhưng đến nay chưa được hỗ trợ; theo báo cáo, nội dung hỗ trợ này theo đề án thực
hiện trong năm 2024; sẽ không khuyến khích, hỗ trợ và động viên kịp thời. Đề
nghị thành phố có phương án 2 hỗ trợ kịp thời vùng sản xuất ViêtGap. Năm 2024,
đề nghị thành phố có phương án hỗ trợ vùng sản xuất dưa neo tại xã Tiền Tiến (về
giống, nâng cấp, mở rộng hạ tầng đường giao thông nội đồng, kênh mương nội
đồng).

- Đ/c Lê Văn Công  – Chủ tịch HĐND xã Ngọc Sơn:
+ Hiện nay diện tích đất nông nghiệp của xã Ngọc Sơn ngày càng bị thu

hẹp, một số quỹ đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch dẫn đến khó khăn cho sản
xuất nông nghiệp sạch và thực hiện chương trình trình mỗi xã một sản phẩm
OCOP.

+ Đề nghị thành phố giao cho các phường, xã rà soát quỹ đất để cân đối giao
chỉ tiêu số lượng cây trồng mùa xuân cho phù hợp và cung cấp cây giống to để
đảm bảo tỷ lệ sống cao.

6. Các vấn đề về giao thông, thoát nước, hạ tầng đô thị:
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- Đ/c Đinh Văn Tuyến, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Thượng: Qua Nghị
quyết các kỳ họp HĐND thành phố khóa 21 đã đưa vào xây dựng, cải tạo hệ thống
thoát nước đường Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thượng, tuy nhiên, đến nay,
đường từ Quốc lộ 5 đến đường sắt, hệ thống thoát nước thi công từ năm 1995 nên
cứ mưa sẽ ngập mà chưa có lối thoát ra. Đề nghị trong năm 2024 thành phố tạo
điều kiện cải tạo hệ thống thoát nước đường Phan Đình Phùng.

- Đề nghị thành phố quan tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đoạn tiếp giáp
Điểm nối đường vành đai I đến hết xã Ngọc Sơn và mở rộng đường 391 (Đ/c Lê
Văn Công  – Chủ tịch HĐND xã Ngọc Sơn).

-  Đ/c  Nguyễn  Văn  Tiến,  Bí  thư Đảng  ủy,  Chủ tịch  HĐND  xã  Quyết
Thắng: Đề nghị quan tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên các trục đường của
xã Quyết Thắng và bàn giao về thành phố tiếp nhận, quản lý, vận hành hệ thống
điện chiếu sáng.

- Đ/c Thắng, Bí thư Đảng ủy xã An Thượng: Đoạn đường từ ngã tư xã An
Thượng đến cầu Hàn hiện không có biển báo hạn chế tốc độ, đèn cảnh báo, đề nghị
quan tâm lắp đặt và hệ thống đèn chiếu sáng tại trục đường dẫn từ cầu Hàn đến ngã
tư xã An Thượng để hạn chế xảy ra tai nạn giao thông.

- Đồng chí Tĩnh, Phó BT Thường trực, Chủ tịch HĐND phường Thanh
Bình: Dự án KĐT phía Tây Nam Cường triển khai đến nay 19 năm chưa thực hiện
xong; một số hạ tầng tại khu đô thị như: hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu
sáng, vỉa hè, tuyến đường,… đã xuống cấp, chưa được duy tu, cải tạo cũng như
hoàn thiện theo thiết kế đã ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của nhân dân, tạo
bức xúc, áp lực cho quản lý.Vấn đề này đã được tỉnh, thành phố chỉ đạo, nhưng
vẫn chậm chủ yếu là do nhà đầu tư. Với nội dung này cử tri rất mong Thành phố,
các ngành chức năng tăng cường các giải pháp, tiếp tục đề xuất giải pháp với Tỉnh,
kiến nghị nhà đầu tư sớm bàn giao hoặc có cơ chế xử lý khi dự án đã nhiều năm
chưa được bàn giao để các cơ quan nhà nước tiếp nhận, vận hành, quản lý.

-  Đồng  chí  Mị,  Chủ tịch  HĐND  phường  Tân  Bình: Đề nghị thành phố
tăng cường đôn đốc Tập đoàn Nam Cường thường xuyên, liên tục cắt tỉa, đảm bảo
hoạt động hệ thống chiếu sáng, nạo vét hệ thống thoát nước để đảm bảo cuộc sống
nhân dân.

- Đ/c Đoàn Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Gia Xuyên:
+ Đề nghị thành phố sớm báo cáo tỉnh xây dựng đường điện chiếu sáng

Quốc lộ 37 đoạn qua thôn Nghiên Phấn. Đây là khu vực điểm đầu thành phố giáp
với huyện Gia Lộc, khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn.

+ Đề nghị thành phố tăng cường đôn đốc Công ty BĐS Thành Đông cũng
như các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thực hiện
đầu tư xây dựng đường gom đoạn giáp bờ đê phía sau thôn Nghiên Phấn đoạn giáp
ranh với dự án KĐT của Công ty BĐS Thành Đông để người dân mua đất có thể
xây dựng nhà.

7. Lĩnh vực Văn hóa xã hội:
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- Đ/c Đinh Văn Tuyến, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Thượng:
+ Phường đã triển khai theo kế hoạch năm học 2023-2024 về công tác tuyển

sinh đối với lớp 6 và lớp 1 theo phân tuyến. Tuy nhiên, các trường hợp học trái
tuyến vẫn nhiều (tuyển sinh lớp 6, qua rà soát, giao 180 chỉ tiêu, phường chỉ tuyển
được 138 chỉ tiêu, còn 42 chỉ tiêu là trái tuyến hoặc về các trường chất lượng cao;
tuyển sinh lớp 1, qua rà soát giao 187 chỉ tiêu, tuyển sinh được 151 chỉ tiêu). Chỉ
tiêu giao nhưng qua rà soát, phường không đạt. Các trường yêu cầu UBND phường
xác nhận học sinh không thường xuyên sinh sống tại địa phương, tuy nhiên, thực tế
một số trường hợp vẫn sinh sống thường xuyên tại phường, phường không xác
nhận nhưng một số trường hợp đó vẫn chuyển được sang trường khác. Đề nghị
thành phố có chỉ đạo về vấn đề này.

+ Đài truyền thanh từ thành phố đến phường Cẩm Thượng không truyền tải,
không tiếp âm được. Đề nghị có đường truyền từ thành phố đến các phường còn
thiếu.

- Đ/c Nguyễn Thị Sâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể
thao: Đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin có giải pháp, kế hoạch phát triển các
sản phẩm, mô hình văn hóa du lịch tại phố đi bộ - chợ đêm Bạch Đằng trong thời
gian tới.

8. Lĩnh vực nội vụ, CCHC, XD chính quyền điện tử:
- Đ/c Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng Công an thành phố: Đối với việc sáp

nhập các phường; đề nghị phòng Nội vụ tham mưu sắp xếp vị trí việc làm cho cán
bộ nhất là phục vụ chuyển đổi số.

- Đ/c Đoàn Văn Đoan, BTĐU phường Trần Hưng Đạo: Quan tâm bố trí
vị trí việc làm tại bộ phận Một cửa để đảm bảo chuyên nghiệp, không kiêm nhiệm
(từ nguồn biên chế tăng thêm cho các phường, xã).

- Đ/c Phạm Thị Thanh Vân, BTĐU phường Nam Đồng:
+ Đề nghị hỗ trợ cho Tổ thực hiện Đề án 06 ở Khu dân cư; có kế hoạch đào

tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở thực hiện Đề án 06, thủ tục hành chính và
chuyển đổi số (máy vi tính, đồng bộ hạ tầng thông tin)

+ Đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể trong việc thực hiện Nghị quyết số
26/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, mức phụ
cấp, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh
phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa
bàn tỉnh.

- Đ/c Lê Văn Tuấn, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Châu: Hiện nay, khi
người dân đi giải quyết các thủ tục hành chính (thừa kế, chuyển nhượng quyền sử
dụng đất cho người thân trong gia đình…) dù đã có căn cước công dân nhưng vẫn
yêu cầu xuất trình hoặc nộp các giấy tờ giấy khai sinh, kết hôn….Đề nghị chỉ đạo
đơn giản hóa các giấy tờ thủ tục hành chính, lấy căn cước công dân để làm cơ sở
thực hiện các thủ tục khác.

10. Các nội dung khác:
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Đ/c Phạm Xuân Bích, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin; đ/c Nguyễn Đức
Phương, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch; đồng chí Trương Văn Lừng, Trưởng
phòng LĐTBXH; đ/c Trần Thị Bích Toàn; đ/c Vũ Minh Nghĩa, Trưởng phòng
QLĐT; đ/c Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng TNTM….. đã trả lời ý kiến của các
đại biểu tại hội nghị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Trên đây là tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Tổ ngày 21/12/2023./.

Nơi nhận:
- HĐND tp;
- UBND tp;
- Đại biểu dự kỳ họp;
- Các phòng, ban liên quan;
- Lưu: HS.

THƯ KÝ KỲ HỌP

Đặng Thị Lan Phương


